

## คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าว  
ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มอบอำนาจในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๓๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไว้แล้ว นั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเสียใหม่ให้เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ ดังต่อไปนี้

### ๑. ให้ยกเลิก

๑.๑ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

๑.๒ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรกรณีมีเหตุจำเป็น ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี ตามนัยมาตรา ๓๕ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรท้ายคำสั่งนี้ สำหรับรายการเอกสารประกอบการพิจารณาให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดเป็นคำสั่งและรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทราบ ทั้งนี้ตามเหตุผลและความจำเป็นในแต่ละกรณี ๆ ไป

๓. ในระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรตามข้อ ๒ ให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรานัดฟังผลเพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่รอดฟังผลได้หลายครั้งตามความจำเป็น แต่รวมแล้วไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุด

๔. กรณีที่คนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคำสั่งนี้ ให้แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตและให้คนต่างด้าวเดินทางกลับภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุด

๕. กรณีคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในคำสั่งนี้ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคำสั่ง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปเห็นว่าคนต่างด้าวรายใดมีเหตุจำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร ให้พิจารณาเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาคำขอของคนต่างด้าวต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร  
ตามข้อ ๒ ของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
<p>๒.๑ กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เช่น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) คนต่างด้าวต้องมีเงินได้ตามตารางเงินได้แนบท้ายคำสั่งนี้ (ผนวก ก)</p> <p>(๓) ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท</p> <p>(๔) ธุรกิจนั้นต้องยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดสองปีบัญชีที่ผ่านมาที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้วแต่กรณี เพื่อแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงเชื่อถือได้ มีการประกอบการจริงและมีความต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากแนวทางการพิจารณาสภาพธุรกิจว่ามีการประกอบการจริงและมีความต่อเนื่องแนบท้ายคำสั่งนี้ (ผนวก ข)</p> <p>(๕) ธุรกิจนั้นมีความจำเป็นจะต้องว่าจ้างคนต่างด้าวทำงาน</p> <p>(๖) ธุรกิจนั้นต้องมีอัตราส่วนระหว่างจำนวนคนต่างด้าวกับพนักงานคนไทยประจำในอัตราส่วนคนต่างด้าว ๑ คนต่อพนักงานคนไทยประจำ ๔ คน</p> <p>(๗) ธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ (๓) (๔) และ (๕) และให้ได้รับการผ่อนผันในเรื่องอัตราส่วนคนไทยตามหลักเกณฑ์ข้อ (๖) โดยให้มีพนักงานคนไทยในอัตราส่วนคนต่างด้าว ๑ คน ต่อพนักงานคนไทยประจำ ๑ คน</p> <p>(ก) ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานผู้แทน)</p> <p>(ข) สำนักงานภูมิภาค</p> <p>(ค) บริษัทข้ามชาติ (สำนักงานสาขา)</p>
<p>๒.๒ กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
<p>๒.๓ กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทราชการ หรือประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ</p>
<p>๒.๔ กรณีเพื่อการท่องเที่ยว ให้อนุญาตครั้งเดียวไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันอนุญาตสิ้นสุด</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว หรือได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน ๓๐ วัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (๒) ไม่เป็นบุคคลสัญชาติหรือจำพวกที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด</p>
<p>๒.๕ กรณีเพื่อการลงทุน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>ก. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท (๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาทต่อเนื่องตลอดมา (๓) มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท (๔) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อห้องชุดในอาคารชุดจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาซื้อไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท หรือ (๕) มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงินประจำกับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท หรือ (๖) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท หรือ (๗) มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
	<p><b>ข. กรณีเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท</b></p> <p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) มีหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ประเทศไทย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท</p> <p>(๓) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อหรือเช่า ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ห้างชุดในอาคารชุดจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในราคาซื้อหรือเช่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ</p> <p>(๔) มีหลักฐานการลงทุนโดยการฝากเงิน ประจำกับธนาคารที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ</p> <p>(๕) มีหลักฐานการลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท หรือ</p> <p>(๖) มีหลักฐานการลงทุนรวมกันตาม (๓) (๔) หรือ (๕) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท</p>
<p><b>๒.๖ กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ</b> ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทราชการ หรือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษานั้น</p>
<p><b>๒.๗ กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน</b> ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี <u>บุคลากรทางการศึกษา</u> ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้สนับสนุนการศึกษาตามที่ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) สถานศึกษานั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษานั้น</p> <p>(๔) กรณีบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติหรือประสบการณ์ตรงกับหน้าที่ที่ปฏิบัติและมีจำนวนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวน ครูหรืออาจารย์ของสถานศึกษานั้น</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
<p><b>๒.๘ กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ</b> ให้อนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษารับรองครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทราชการ หรือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษานั้น</p>
<p><b>๒.๙ กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน</b> (๑) กรณีโรงเรียนในระบบให้อนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษารับรองครั้งละไม่เกิน ๑ ปี (๒) กรณีโรงเรียนนอกระบบให้อนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษารับรอง ครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p> <p><u>ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ</u> ได้แก่ ประเภทสอนศาสนา, ประเภทศิลปะและกีฬา, ประเภทวิชาชีพ, ประเภทกวดวิชา และประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ตามที่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด***</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) สถานศึกษานั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษานั้น (๔) ได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติและกรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา)</p>
<p><b>๒.๑๐ กรณีเพื่อฝึกสอน หรือค้นคว้าวิจัยในสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรหรือสถาบันวิจัย</b> ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทราชการ หรือประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันวิจัยนั้น (๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรนั้น (กรณีฝึกสอน) (๔) กรณี ค้นคว้าวิจัย ในสถาบันการค้นคว้าวิจัย ของเอกชน หรือฝึกสอนในสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักรของเอกชน ต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p>

\*\*\* ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒

- ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา
- ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬา
- ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพ หรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ
- ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความคิด เขาวนปัญญา และทักษะอื่น

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
<p>๒.๑๑ กรณีเป็นครอบครัว (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส) ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อศึกษา ในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๘ หรือ ๒.๙ ของคำสั่งนี้</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์</p> <p>(๓) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง นิติบัญญัติและพฤตินัย หรือ</p> <p>(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ คู่สมรสขอยู่ในอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรมหรือบุตร ของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่อาศัยเป็น ส่วนแห่งครัวเรือนนั้นและต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี บริบูรณ์ หรือ</p> <p>(๕) กรณีบิดาหรือมารดา ต้องมีเงินฝาก ในธนาคารในประเทศไทยในนามบิดาหรือมารดา คงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะในปีแรกให้แสดง บัญชีเงินฝาก โดยมีเงินจำนวนดังกล่าว ฝากอยู่ใน บัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ณ วันที่ยื่นขอตาม เหตุผลนี้</p>
<p>๒.๑๒ กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทราชการ หรือประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจาก กรมประชาสัมพันธ์ หรือกรมสารนิเทศ กระทรวง การต่างประเทศ</p>
<p>๒.๑๓ กรณีศึกษาพระพุทธศาสนา หรือปฏิบัติ ศาสนกิจ</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) ได้รับการรับรองจากสำนักพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือมหามกุฏ ราชวิทยาลัย</p> <p>(๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจาก เจ้าอาวาสวัดที่ผู้ยื่นคำขอกำลังศึกษาหรือปฏิบัติศาสนกิจ</p>
<p>๒.๑๔ กรณีเผยแพร่ศาสนา</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) ได้รับการรับรองจากกรมการศาสนาหรือ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p> <p>(๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กร ศาสนาที่ผู้ยื่นคำขอเข้ามาประจำอยู่</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
๒.๑๕ กรณีเป็นช่างฝีมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การพยาบาล หรือสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน	(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๖ กรณีเพื่อติดตั้ง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรอากาศยาน หรือเรือเดินทะเล ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน	(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๗ กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรีประจำโรงแรม หรือประจำบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑๒๐ วัน	(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) ได้รับการรับรองการจ้างจากโรงแรมหรือจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านบาท
๒.๑๘ กรณีเป็นครอบครัว(เฉพาะบิดามารดา คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรส) ของผู้มีสัญชาติไทย ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี	(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ (๓) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย หรือ (๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เจ็บป่วยหรือพิการ และไม่สามารถดำรงชีพได้โดยลำพัง ต้องอยู่ในความอุปการะของบิดาหรือมารดา หรือ (๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท หรือต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบ ๑ ปี กรณีบิดาหรือมารดาขออยู่ในความอุปการะของบุตร บิดาหรือมารดาต้องมีอายุ ตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป



เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
	<p>กรณีมีเหตุจำเป็นอื่น ให้ ผบช.สตม. หรือ รอง ผบช.สตม.ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป</p> <p>(๖) กรณีสมรสกับหญิงไทย ฝ่ายสามีซึ่งเป็นคนต่างด้าวต้องมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท หรือเงินฝากในธนาคารในประเทศไทย คงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาย้อนหลัง ๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไว้ใช้จ่ายในรอบปี</p>
<p>๒.๑๙ กรณีเป็นครอบครัว (เฉพาะบิดา มารดา คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือ บุตร ของ คู่สมรส) ของ ผู้มีถิ่น ที่ อยู่ ใน ราชอาณาจักร</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์</p> <p>(๓) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง นิติบัญญัติและพฤตินัย หรือ</p> <p>(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ คู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่ อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เจ็บป่วยหรือพิการ และไม่สามารถดำรงชีพได้โดยลำพัง ต้องอยู่ในความอุปการะ ของบิดาหรือมารดา หรือ</p> <p>(๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้น ต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p>
<p>๒.๒๐ กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๑๐, ๒.๑๒, ๒.๑๓, ๒.๑๔, ๒.๑๕, ๒.๑๖, ๒.๑๗, ๒.๒๑, ๒.๒๒, ๒.๒๖, ๒.๒๙ ของคำสั่งนี้ หรือ มาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) รวมทั้ง ครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจ ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว โดยมีอักษร “A” (เอ) ต่อท้ายรหัสกำกับตามวัตถุประสงค์ที่ เดินทางเข้ามา (เฉพาะบิดามารดา คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์</p> <p>(๓) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทาง นิติบัญญัติและพฤตินัย หรือ</p> <p>(๔) กรณีบุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของ คู่สมรสขออยู่ในความอุปการะ บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสนั้นต้องยังไม่ได้สมรส และอยู่ อาศัยเป็นส่วนแห่งครัวเรือนนั้น และต้องมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่เจ็บป่วยหรือพิการ และไม่สามารถดำรงชีพได้โดยลำพังต้องอยู่ในความอุปการะ</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
<p>คู่สมรส) ยกเว้นการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส L-A ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>ของบิดาหรือมารดา หรือ (๕) กรณีบิดาหรือมารดา บิดาหรือมารดานั้นต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป</p>
<p>๒.๒๑ กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ องค์การเอกชนต่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการค้าต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรณีมูลนิธิ และสมาคม ยกเว้นนักกีฬาอาชีพ) (๑) ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี (๒) กรณีไม่มีส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ข้อ (๓) รับรองมา ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) ได้รับการรับรองและร้องขอจากผู้มีอำนาจ หรือผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในองค์กรนั้น และ/หรือ (๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น</p>
<p>๒.๒๒ กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (๒) มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๓) มีหลักฐานการมีเงินได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท หรือ (๔) ณ วันยื่นคำขอมีเงินฝากในธนาคารในประเทศไทยคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะในปีแรกให้แสดงบัญชีเงินฝากโดยมีเงินจำนวนดังกล่าวฝากอยู่ในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน หรือ (๕) มีเงินได้ในรอบปีและมีเงินฝากธนาคารคำนวณรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท นับถึงวันยื่นคำขอ (๖) คนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายต่อเนื่องตลอดมา ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ (ก) อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีรายได้ที่แน่นอน โดยมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
	<p>หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(ข) อายุไม่ถึง ๖๐ ปีแต่ไม่น้อยกว่า ๕๕ ปี ต้องมีรายได้ที่แน่นอนโดยมีเงินฝากคงอยู่ในบัญชีตลอดระยะเวลาอย่างน้อย ๓ เดือน ไม่น้อยกว่าปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท</p>
<p>๒.๒๓ กรณีกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) มีหลักฐานแสดงว่าเดิมเคยมีสัญชาติไทย หรือแสดงว่าบิดา หรือมารดามีสัญชาติไทย หรือเคยมีสัญชาติไทย</p>
<p>๒.๒๔ กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส (ชาย-หญิง) หรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย</p> <p>ให้อนุญาตครั้งเดียวไม่เกิน ๖๐ วัน</p>	<p>(๑) มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์</p> <p>(๒) กรณีคู่สมรสต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิติบัญญัติและพฤตินัย</p>
<p>๒.๒๕ กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย</p> <p>ก. กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน</p> <p>ข. กรณี คน ต่าง ต้าว ซึ่ง เข้า มา ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการ รักษาพยาบาล และ ผู้ติดตาม ได้รับ ยกเว้น การตรวจลงตราและอยู่ในราชอาณาจักรได้ ไม่เกินเก้าสิบวัน สำหรับคนชาติราชอาณาจักร บารห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่านโอมาน รัฐกาตาร์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ และประเทศอื่นตามที่ประกาศกระทรวง</p>	<p>ก. กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาลหรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย</p> <p>(๑) ได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลหรือจากสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐที่ทำการตรวจรักษา โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับอาการป่วยระยะเวลาในการรักษา และความเห็นของแพทย์ผู้รักษาว่าอาการป่วยนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง</p> <p>(๒) กรณีดูแลผู้ป่วยต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลหรือจากสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐที่ทำการตรวจรักษา หรือจากสถานทูตหรือสถานกงสุล</p> <p>(๓) ผู้ดูแลผู้ป่วย นอกจากบิดามารดา คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุตรของคู่สมรสแล้วให้อนุญาตได้อีกไม่เกิน ๑ คน</p> <p>ข. กรณี คน ต่าง ต้าว ซึ่ง เข้า มา ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการ รักษาพยาบาล และ ผู้ติดตาม ได้รับ ยกเว้น การตรวจลงตราและอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน เก้าสิบวัน สำหรับคนชาติราชอาณาจักร บารห์เรน รัฐคูเวต รัฐสุลต่านโอมาน รัฐกาตาร์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ และประเทศอื่นตามที่ประกาศกระทรวง</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
<p><b>มหาดไทยจะได้กำหนด</b> ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</p>	<p><b>มหาดไทยจะได้กำหนด</b> (๑) ผู้รับการรักษาพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วย ต้องได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานพยาบาลในประเทศไทยตามประกาศรายชื่อที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดที่ทำการตรวจรักษาหรือออกโดยกระทรวงสาธารณสุข (๒) ผู้ดูแลผู้ป่วย ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส (ชาย-หญิง) บุตร บุตรบุญธรรม หรือบุคคลอื่นตามเอกสารแสดงรายชื่อที่ผู้รับการรักษาพยาบาลลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร จำนวนไม่เกิน ๓ คน</p>
<p><b>๒.๒๖ กรณีเพื่อการดำเนินคดีหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี</b> พิจารณาตามความจำเป็นแห่งคดี หากจะอนุญาต ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน</p>	<p>(๑) มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี โดยเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์จำเลย หรือพยาน (๒) ไม่มีพฤติการณ์ที่จะประวิงเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร</p>
<p><b>๒.๒๗ กรณีปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ</b> ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน เว้นแต่มีความจำเป็นเฉพาะรายให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) ได้รับการรับรองและร้องขอจากส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือจากส่วนราชการตำรวจระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือจากส่วนราชการทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งมีชั้นยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไปในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือจากสถานทูตหรือสถานกงสุล หรือจากองค์การระหว่างประเทศ (๒) กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะราย ต้องอยู่เกินกำหนด ๙๐ วัน ให้เสนอ ผบช.สตม.หรือรอง ผบช.สตม.ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา</p>

เหตุแห่งความจำเป็น	หลักเกณฑ์การพิจารณา
<p><b>๒.๒๘</b> กรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานทูต หรือสถานกงสุล ให้การรับรองและร้องขอ</p> <p>(๑) กรณีมีเหตุจำเป็นให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน</p> <p>(๒) เฉพาะกรณีฝึกงาน ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน</p>	<p>(๑) ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานทูต หรือสถานกงสุล</p> <p>(๒) กรณีฝึกงานคนต่างด้าวนั้นต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p>
<p><b>๒.๒๙</b> กรณีเพื่อพิสูจน์สัญชาติ</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑๘๐ วัน</p>	<p>(๑) ได้รับการรับรองจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p>
<p><b>๒.๓๐</b> กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุมการแสดง ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพื่อการบันเทิง หรือมหรสพ โดยมาเปิดการแสดงเป็นครั้งคราว</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน</p>	<p>(๑) ได้รับการรับรองและร้องขอจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p><b>๒.๓๑</b> กรณีเป็นผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักรและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๙๐ วัน</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร</p> <p>(๒) ให้พิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางออกได้</p>
<p><b>๒.๓๒</b> กรณีเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาอาชีพ</p> <p>ให้อนุญาตครั้งละไม่เกิน ๑ ปี</p>	<p>(๑) คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว</p> <p>(๒) คนต่างด้าวมียรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน</p> <p>(๓) ได้รับการรับรองและร้องขอจากหัวหน้าองค์กรนั้น</p> <p>(๔) ได้รับการรับรองจาก กก.กีฬาแห่งประเทศไทย</p> <p>(๕) กรณีบริษัท ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท</p>

ตารางเงินได้ท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒.๑(๒)

สัญชาติ	รายได้ขั้นต่ำ
๑. ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นประเทศรัสเซีย) และทวีปออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา	๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศสิงคโปร์, ใต้หวัน และฮ่องกง	๔๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓. ประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลีใต้, ประเทศ สิงคโปร์, ใต้หวัน, ฮ่องกง, ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก, ประเทศในเขตอเมริกากลาง, ประเทศเม็กซิโก, ประเทศรัสเซีย และประเทศ แอฟริกาใต้	๓๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๔. ประเทศในทวีปแอฟริกา (ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้) , ประเทศกัมพูชา, ประเทศพม่า, ประเทศลาว และประเทศเวียดนาม	๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน

แนวทางพิจารณาสถานภาพธุรกิจว่ามีการประกอบกิจการจริงและมีความต่อเนื่อง

ผนวก ข

ท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒.๑(๔)

รายการพิจารณา	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	สำเนาเอกสาร
๑. กิจการมีการประกอบการตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน			- หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกิจการฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกินหกเดือน - แบบนำส่งงบการเงิน (สบข.๓ หรือ สบข.๓/๑)
๒. งบการเงินรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร ๓. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข หรือหากมีเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขที่ไม่กล่าวถึงการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ (Going Concern)			- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้วแต่กรณี
๔. มีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในรายการเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินลูกหนี้การค้าสินค้ายคงเหลือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ๕. มีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือการด้อยค่าของทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้หัวข้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์			- งบดุล, หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๖. มีการเปลี่ยนแปลงหนี้สินในรายการเจ้าหนี้การค้าเงินกู้ยืม หนี้สินหมุนเวียนอื่น ตามที่ปรากฏในงบการเงิน			- งบดุล, หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๗. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไม่ได้ระบุว่า “ไม่ได้ประกอบการ”			- งบกำไรขาดทุน, หมายเหตุประกอบงบการเงิน
๘. มีการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน กรณีกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทุกรายสำหรับกิจการที่มีรายได้จากการขายหรือให้บริการหรือรายได้หลักอื่นใดของกิจการเกินกว่าปีละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้มีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม			- แบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๓๐ หรือ ภ.พ.๓๖), ใบเสร็จรับเงิน
๙. มีการยื่นแบบเพื่อนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะทุกเดือน (สำหรับกิจการที่ต้องจดทะเบียนในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะ)			- แบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.๔๐), ใบเสร็จรับเงิน
๑๐. มีการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกเดือน			- แบบแสดงรายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนของพนักงาน (ภ.ง.ด.๑)
๑๑. มีการยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน			- แบบรายการแสดงรายการส่งเงินสมทบ สปส.๑-๑๐ (ประกันสังคม) ทั่วไป